

Mời các em học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo hướng dẫn **giải Tập bản đồ Lịch Sử lớp 6 Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta** được đội ngũ chuyên gia biên soạn chi tiết và rõ ràng tại đây.

**Bài 1 trang 17 Tập bản đồ Sử 6**

Dựa vào nội dung SGK, em hãy nêu những nét khái quát về đời sống vật chất và tổ chức xã hội của người nguyên thủy ở thời Hòa Bình – Bắc Sơn – Hạ Long trên đất nước ta vào chỗ chấm (...) trong bảng dưới đây.

**Lời giải:**

<b>Đời sống vật chất</b>	<b>Tổ chức xã hội</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công cụ chủ yếu bằng đá.</li> <li>- Họ đã biết mài đá, dùng nhiều loại đá khác nhau để làm công cụ các loại như rìu, bôn, chày.</li> <li>- Biết dùng tre, gỗ, xương làm công cụ và đồ dùng cần thiết.</li> <li>- Biết làm gốm.</li> <li>- Biết trồng trọt, chăn nuôi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sống thành từng nhóm và định cư lâu dài ở những vùng thuận tiện.</li> <li>- Số người tăng lên.</li> <li>- Quan hệ xã hội hình thành.</li> <li>- Những người cùng huyết thống chung sống với nhau theo chế độ mẫu hệ.</li> </ul>

**Bài 2 trang 17 Tập bản đồ Sử 6**

Quan sát hình 26 – Vòng tay, khuyên đá, hình 27 – Hình mặt người khắc trên vách hang Đồng Nội ( Hòa Bình) trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

**a.** Kể tên các hiện vật có trong hình 26 và công dụng của chúng.

**Lời giải:**

- Hình 26 có:

+ Vòng tay.

+ Những vòng đá có khoan lỗ ở giữa để kết thành chuỗi làm vòng đeo cổ, đeo tay.

+ Khuyên tai đá.

=> Công dụng: Làm đồ trang sức. Những vòng tay, khuyên đá này làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người nguyên thủy.

**b.** Miêu tả các hình có trong hình 27.

**Lời giải:**

- Hình 27 là các hình mặt người được khắc trên vách hang động. Ta thấy có 3 mặt người, hai mặt người nhìn thẳng, một mặt nghiêng. Trên ba mặt đều có khắc chữ Y, có thể là thể hiện cái sừng.

Người nguyên thủy đã biết vẽ trên vách hang động những hình mô tả cuộc sống tinh thần của mình.

c. Theo em, nội dung hình 26 và hình 27 cho ta biết điều gì?

**Lời giải:**

- Nội dung hình 26, 27 cho ta biết:

+ Đời sống tinh thần của người nguyên thủy ngày càng phong phú.

+ Người nguyên thủy đã có nhu cầu làm đẹp, biết chế tạo trang sức bằng đá, đất nung.

+ Biết vẽ trên vách hang động những hình mô tả cuộc sống tinh thần của mình. Qua đó cũng thể hiện người nguyên thủy đã có tín ngưỡng thờ cúng vật tổ, là một động vật ăn cỏ, trâu hoặc hươu vì trên hình vẽ có sừng.